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สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

คร้ังท่ี ๓/๒๕๔๙ 
วันศุกรท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙   

ณ หองบานแกว  อาคารสํานกังานอธิการบดี 
 
๑. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๒/๒๕๔๙  และให

ปรับปรุงแกไขดังตอไปนี้  
๑. หนา ๕  แกไขตําแหนงชื่อผูไมมาประชุมลําดับที่ ๖ รศ.นงนุช วงษสุวรรณ  

ผูทรงคุณวุฒ ิเปน   ๖. รศ.นงนุช วงษสุวรรณ ผูแทนคณาจารย  
๒. หนา ๘ แกไขขอ ๑)  ...เวนแตเปนชมกลุมนอย... เปน ...เวนแตเปนชนกลุม 

นอย...      
๓. หนา ๑๐ แกไขมติการประชุมวาระที่ ๓.๑.๒  เปน  “มติที่ประชุม มีมติมอบหมาย 

ใหอธิการบดี จัดตั้งคณะทํางาน และดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยการวิจยั วิเคราะห
หลักสูตร หากลยุทธหรือยุทธศาสตรเพื่อใหสามารถแขงขันดานการศกึษากับมหาวิทยาลัยช้ันนําอยาง
เรงดวน”   

๔. หนา ๑๐  แกไขมติการประชมุวาระ ๓.๒ เปน  “ มติที่ประชุม มีมติเหน็ชอบ 
ในหลักการและเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ดําเนนิการจัดโครงการสรางความ
รวมมือทางการศึกษากับประเทศกัมพูชา โดยใหระบุเงือ่นไข จํานวนป ทุน นักศกึษา คณะ  สาขาวิชา 
ช่ือคณะ สาขาใหชัดเจน รวมทั้งใหไปศึกษาขอมูลแนวทางการราง MOU ซ่ึงอาจจะตองประสานงานโดย
ผานกระทรวงการตางประเทศดวยหรือไม แลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในลําดบัตอไป    

   ๕.  หนา ๑๓ ใหเพิ่มเติม คําวา “และอธิการบดี” ตอทาย วาระ ๔.๔  
 
๒.   ที่ประชุมรับทราบรายงานกจิกรรมเดือนกมุภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหปรับปรุงแกไขกจิกรรมของ

วันที่ ๑๑  เปน “จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  สาขารัฐประศาสนศาสตร” 

๓.  ที่ประชมุรับทราบรายงานการรับ จายเงินงบประมาณแผนดิน  และเงนินอกงบประมาณ ประจําเดือน 
กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๙  

๔. ที่ประชุมรับทราบหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารย/รองศาสตราจารย  
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๕. ที่ประชุมรับทราบขอ ๕.๑-๕.๑๑  ตามตารางสืบเนื่องดังนี้ 
  ๕.๑ ความคืบหนาพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 
 ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๙   
 ขณะนี้อยูในระหวางการนําเสนอตนแบบตอสภามหาวิทยาลัย 

 ๕.๒ ความคืบหนานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒  ไดดําเนินการ
แจกเอกสารแผนพับใหกับคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเมื่อวันที่  ๙  มีนาคม ๒๕๔๙ พรอมทั้ง
ไดแจกเอกสารดังกลาวใหคณาจารยในการประชุมอาจารยและขาราชการเมื่อวันที่ ๑๓  มนีาคม  ๒๕๔๙ 
 ๕.๓   ความคบืหนาในการจดัหาเจาหนาทีง่านเลขานุการสภาฯ เพิ่มเติม อยูในระหวาง
การดําเนนิการประกาศรับสมัครเจาหนาที่ คร้ังที่ ๑ ซ่ึงไมมีผูมาสมัครสอบ และไดดําเนินการรบัสมัคร
คร้ังที่ ๒  และไมมีผูมาสมัครสอบ 
 ๕.๔   ความคืบหนาขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
การไดมาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและ
อธิการบดี พ.ศ. ... (ไดนําเสนอเพื่อพิจารณาในเอกสารหนา ๗๐) 
 ๕.๕   ความคบืหนารายงานการใชงบประมาณ ในงานประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปน
ทางการนอกสถานที่, งานพระแมไทรําไพพรรณี และงานทูบีนัมเบอรวนั  ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 
(ตามเอกสารหนา ๕๓, ๕๕, ๕๗) 
 ๕.๖   ความคบืหนาการดําเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศกึษาผานระบบ
กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกตดิกบัรายไดในอนาคต (กรอ.) ปการศึกษา ๒๕๔๙ ไดมอบหมายใหรอง
อธิการบดีฝายวิชาการดําเนนิการ 
 ๕.๗   ความคบืหนาความเคลื่อนไหวในการแกไขรัฐธรรมนูญ  โดยไดแจงมตใิหรอง
อธิการบดี  คณบดี  อาจารยและขาราชการทุกคนทราบ 
 ๕.๘   ความคบืหนาโครงการสรางความรวมมือทางการศึกษาประเทศกัมพูชา และ
โครงการอัญมณีศาสตร ตามบันทึกขอความหนา ๕๙ 
 ๕.๙   ความคบืหนาการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือยกไปของเงิน บ.กศ. เดือนธันวาคม  
๒๕๔๘ และยอดเงิน บ.กศ.  เดือนมกราคม  ๒๕๔๙  ไดดาํเนินการแกไขใหถูกตองแลวตามเอกสาร
หนา ๖๑  
 ๕.๑๐  การขออนุมัติยืมเงนิจดัซื้อรถตดัหญาแฟรเวยชนดินั่งขับ  อยูในระหวางการ
ดําเนินการ        

๖.  ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย เงนิรายไดของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ...  และใหปรับปรุงแกไขขอความดังตอไปนี้  
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๑. หนา  ๖๖ ใหแกไขขอ ๑๕  เปน “ขอ ๑๕ ใหสวนราชการตาง ๆ จัดทํางบประมาณ 
รายจายประจําป โดยเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพจิารณากอน  แลวจงึเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัตใิหแลวเสรจ็กอนวนัเริ่มปงบประมาณ  

๒. หนา  ๖๗  ใหตัดขอความขอ  ๒๑  ตั้งแต   “แตหากสวนราชการ...  ถึง รายจาย
ประจําปตอไป”    

๗.   ที่ประชุมเห็นชอบ  (ราง) ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และอธิการบดี พ.ศ. ...  และวาระ 
๕.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลงาน
ของคณบดี พ.ศ. ... และมีขอเสนอแนะดังนี ้
  ๑. ควรรวมขอบังคับทั้งสองฉบับเปนฉบับเดียวกัน และระบุมาตราทีเ่กี่ยวของรวมกัน   
แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาตอไป 
 ๒.   ควรรายงานผลการดําเนินงานติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
อธิการบดี และคณบดี ตอสภามหาวิทยาลัยทราบ อยางนอยปละ ๑ คร้ัง  

๘.  ที่ประชุมขอถอน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย เงนิกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ... 
เนื่องจากไมมผูีใหขอมูลและรายละเอยีดเพื่อประกอบการพิจารณาแกสภามหาวิทยาลัย และให
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะดังนี ้

๑. ตัดขอความในขอ ๖ ทั้งหมด  เพราะเหน็วารวมอยูใน ขอ ๕(๔)  
๒. ขอ ๙.๓ ควรใหอํานาจในการอนุมัติเบกิจายเงินกจิกรรมนักศึกษาแกนายกองคการ

นักศึกษา ในกรณีที่มีความจาํเปนเรงดวน สามารถเบิกจายเงินกิจกรรมนักศึกษาไดในวงเงนิมากกวา 
๕ พันบาท และรีบแจงใหคณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่ทําได  

๓. การนําเสนอระเบียบและขอบังคับตาง  ๆใหเจาของเรื่องเปนผูนําเสนอรายละเอียดตอ
สภามหาวิทยาลัยดวยตนเอง  เนื่องจากบางครั้งคณะกรรมการตองการทราบรายละเอยีดเพิ่มเติม  

๘.   ที่ประชมุเห็นชอบการอนุมตัปิริญญามหาบณัฑติ ปริญญาบัตรและอนปุริญญาบัตร คร้ังที่ ๔ ประจําป
การศกึษา ๒๕๔๘    

๙.   ที่ประชมุขอถอน (ราง) ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเก็บเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา 
และการจายเงนิเพื่อจดัการศกึษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. 
๒๕๔๙  และที่ประชุมตั้งขอสังเกตและเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขดงันี้  

๑. หนา ๘๗ ใหเพิ่มเติม “ ขอ (๕.๓ ) คาออกบัตรประจําตัวนักศึกษา ๑๐๐ บาท”  
และใหแกไข “ขอ ๕.๓  เปนขอ ๕.๔” และขอตอไปใหแกไขเรียงตามลําดับ 
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  ๒.  หนา ๘๗ ใหแกไข “ขอ ๑๕.๑” เปน  “ขอ ๑๕.๑ พยาบาล ใหจายคาตอบแทน 
 ๒๕๐ บาท  ทัง้นี้ไมเกนิวนัละ ๘ ช่ัวโมง”    
  ๓. การขึ้นคาธรรมเนียมตาง ๆ ควรมีเหตุผลและขอมูลเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น ๆ เพื่อ

เปนขอมูลประกอบการพิจารณา         

๑๐.   ที่ประชุมพจิารณา  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเก็บเงนิบํารุงการศึกษา
และการจายเงนิเพื่อจัดการศกึษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีขอเสนอแนะดังนี ้

๑. ใหปรับปรุงแกไข (ราง) ดังกลาว โดยกําหนดจุดเนนใหสอดคลองกับสถานการณ 
ในปจจุบนั  มกีารบริหารจัดการในเชิงธุรกจิ   เพื่อใหสามารถแขงขันกับมหาวทิยาลัยอ่ืน ๆได   

๒. เสนอใหแตงตัง้ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ ทาน เปนที่ปรึกษา และใหขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรงุ แกไข (ราง) ดังกลาว   

๓. ควรจะมกีารประชาสัมพันธ  เร่ือง การขึ้นคาธรรมเนียม และคาหนวยกติ  
ใหนกัศึกษาทราบกอนการรบัสมัคร 

๔. ควรพัฒนาคุณภาพของอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยใหมีคุณวุฒิ และ 
ประสบการณที่สูงขึ้น   

๕. ใหนําขอมูลรายละเอียดตนทุน รายรับ-รายจายในการจัดการศึกษา รวมทั้งคาใชจาย 
ในการจางอาจารยพิเศษประจํา อาจารยพิเศษ  เพื่อใชประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบปรับขึ้นคาธรรมเนียม 
และคาหนวยกติตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป     

๑๑.  ที่ประชุมเห็นชอบการแตงตัง้อาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี ้
๑. นางเกศนิี กูลพฤกษี    ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   

ตั้งแตวนัที่  ๓  เมษายน  ๒๕๔๘ 
๒. นางสาวนภดล  แสงแข   ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

ตั้งแตวนัที่  ๔  เมษายน ๒๕๔๘    
   ๓.  นายสมชาญ  นัครวรายุทธ  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
ตั้งแตวนัที่ ๒๗  เมษายน   ๒๕๔๘  

   ๔.  นายวิโรจน  อ่ิมเอิบ   ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
ตั้งแตวนัที่  ๙  สิงหาคม ๒๕๔๘ 

   ๕.  นางสาววราภรณ  ศรบณัฑิต ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
 ตั้งแตวนัที่  ๔  เมษายน ๒๕๔๘   

๑๒.  ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การใชและใหบริการของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. ... 
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๑๓.   ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การใหบริการคอมพิวเตอร  

และเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ...  และใหเพิ่มเติมดังตอไปนี้  
๑.  ใหเพิ่มเติมขอ ๕.๓.๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
๒. แกไขลําดบัขอ ๕.๓.๑  เปน ขอ ๕.๓.๒ สวนขอตอไป  ใหแกไขเรียงตามลําดับ  

๑๔.  ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย การใหประกาศนียบัตรบัณฑิต 
การบริหารการศึกษา ตามโครงการพัฒนาผูบริหารประจาํการ พ.ศ. ๒๕๔๙     

๑๕. ที่ประชุมพิจารณาเงินภาษีอากรที่คางชําระ และมีขอเสนอแนะดังนี ้
๑. สนามกอลฟของมหาวิทยาลัยควรดําเนินการใหเปนธุรกจิ  และควรเสียภาษ ี

แตควรเจรจาเพื่อขอลดหยอนภาษีอากรทีค่างชําระ โดยใหเหตุผลในการเจรจาวา ที่ผานมาสนามกอลฟ
ของมหาวิทยาลัยไมไดดาํเนนิการเปนธุรกจิ 

๒.  ขอใหทบทวนเรื่องสมาชิกที่มาใชบริการ โดยมอบหมายใหผูเกีย่วของนํา
รายช่ือผูที่มีอภสิิทธิ์ในการตกีอลฟโดยไมตองเสียคาใชจาย มานําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป   

๓. ใหนํามตคิณะรฐัมนตรี ที่ระบวุา มหาวทิยาลยัไมตองเสียภาษี  มาเปนขอมลูเพื่อ 
ประกอบการพจิารณาขอลดหยอนการชําระภาษีอากรที่คางชําระ กับ กรมสรรพากร    

๔. มหาวิทยาลัยควรบริหารจดัการสนามกอลฟในลักษณะธุรกจิ หรือใหสถานประกอบการ 
อ่ืนมาเชาดําเนนิการแทน เพราะจะทําใหมรีายไดที่แนนอน และจดัใหมีขบวนการบริหารจัดการศกึษา
รวมดวย  

๕. ควรอนุรักษสนามกอลฟของมหาวิทยาลัยไวเพื่อเปนเกยีรติประวัติแกสมเด็จ 
พระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรชักาลที่ ๗  

๖. นายกสภามหาวิทยาลัยจะเจรจากับกรมสรรพากร  และกรมสรรพสามิต  
เพื่อขอลดหยอนภาษใีหกับมหาวิทยาลัย  เพื่อใหอยูในระดับที่มหาวิทยาลัยจะมีเงนิพอชําระได 

   ๗.  การซื้อรถตัดหญาของสนามกอลฟใหชะลอไวกอน 
   
 
   
 


